

## ปัญหา? งง ?สิริเยม? ไปไม่ลา ลั่นไม่ง้อหาพิธีกรเสียบแทนไม่ยาก

นำเสนอเมื่อ : 3 ธ.ค. 2552

“ปัญหา” งง “สิริเยม” ไปไม่ลา ลั่นไม่ง้อหาพิธีกรเสียบแทนไม่ยาก



โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 2 ธันวาคม 2552



คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น



อยากไปโดยไม่ลา “ปัญญา” ไม่มี “สิริเรียม” ค้นหาวิธีการแทนไม่ยาก ผมไม่ห้อยใจอีกฝ่าย บอกมีเรื่องอื่นให้คิดว่าเยอะ แต่แอบหนีบเคลียร์อดีตสามี “บิลลี” ให้ แต่กลับไม่บอกล่วงหน้าว่าจะไป ผมยังไม่ติดต่อกลับมา ประกาศเวิร์คพอยท์ที่มีแค่ “สิริเรียม” คนเดียว หากคิดกลับมาไม่มีพื้นที่เหลือให้ทำงานแล้ว พรอมโลงที่สลัดขาวฉาวเคยกักกันหลุดพ้นจากตัว

อยู่ตึกก็ตัดสินใจที่วังการบ้านเทิงแบบสายฟ้าแลบ แล้วหอบลูกสาว “น้องนนนี่” ไปอยู่ด้วยกันที่ประเทศอังกฤษ ท่ามกลางกระแสข่าวโจมตีมายาว “แอน สิริเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์” คงได้เงินโคตรจาก “พายัพ ชินวัตร” ซึ่งเป็นน้องชายของ “ทักษิณ” มาเยอะ จึงลาออกจากวงการไปอยู่เมืองนอกกะทันหันเช่นนี้ ซึ่งเจตนาที่ตอบปฏิเสธเรื่องดังกล่าวไปแล้ว โดยอ้างว่าทำงานเก็บเงินเดือนคงแต่ดี พรอมมอนไม่ยอมตกเป็นขาวฉาวมาก เนื่องจากกำลังมีเรื่องฟ้องร้องอยู่กับอดีตสามี “บิลลี โอแกน”

แต่อย่างไรก็ตามการอำลาวงการโดยไม่มีพี่ช้อยของแอน และเป็นการจากไปโดยไม่ไร้คำร่ำลาหัวเรือใหญ่ของบริษัทเทเวรีคพอยท์อย่าง “เสียดา ปัญญา นุรีนทรกุล” ซึ่งในขณะนั้นกำลังทำงานอยู่ต่างประเทศ หลายคนคาดการณ์ว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อรายการ “ระเบิดเถิดเทิง” และ “ชิงช้าสวรรค์” ที่ “แอน สิริเรียม” รับหน้าที่พิธีกรอยู่นั่นเอง และพื้นที่ที่ “เสียดา” เดินทางกลับถึงเมืองไทย เจตนาจริงหรือแค่แกล้งดังกล่าวยังไม่อาจตีพิกรสาวไม่ได้อีกแล้วเพราะจะไป และคุณก็ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง แอบหนีบคนรูความเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายตลอด ส่วนเรื่องผลกระทบต่องานไม่มี เดียวนี้หาตัวฉาวตัวหนึ่งงานจะตาย

“ถ้าเราพูดถึงคุณสิริเรียมตอนนี้ก็ยังมีอยู่จ้ะ คือที่มงานรายงานว่าเขาไม่ได้ทำงานแล้วตอนที่ผมอยู่ต่างประเทศ ซึ่งทางบริษัทเวิร์คพอยท์มีรายการเยอะมาก เราทำงานวันหนึ่งก็เยอะมากหลายรายการ และวิธีการทำงานของผมก็จะมีที่มงานคอยกำหนดว่าจะไปไหน อยู่นั้นรายละเอียดต่างๆหลายเรื่องก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยว แต่ถาเกิดถามเรื่องของคุณสิริเรียมก็คงจะต้องตอบ เพราะถ้าไม่ตอบเดี๋ยวนั้นก็ใจบ คือลองมองมุมเขา เราก็มองทุกๆ คนไม่ว่าจะเป็นแก๊งค์สามช่า คุณมยุรา (เศวตฉลา) ก็ถือวาอยู่ในเครือข่ายของเรทั้งหมด”

“ถ้าเกิดมองในมุมเขาก็คือ คนที่อยู่ในวงการบันเทิงมาทั้งชีวิต แล้วเขาจะต้องที่วงการไปมันถึงงอยู่เหมือนกัน ก็คิดว่าถาเกิดไม่มีอะไรก็คงจะกลับมาแทนนั่นเอง แต่ถาไปถามเรื่องชีวิตรายละเอียดของคุณที่เป็นส่วนตัว ส่วนใหญ่แล้วปัญญาจะไม่ไปยุ่ง เราจะไม่แคะเรื่องงาน ไม่วาจะเป็นคุณเอง คุณหม่า คุณตุ๊กก็ เราจะถามแต่เรื่องงาน และให้กำลังใจตลอดอยางคุณมยุราไม่ค่อยสบาย เราก็เป็นผู้ที่รายละเอียดทั้งหมด”

“เวลาคุณสิริเรียมเลิกกับคุณบิลลี (โอแกน) เราเป็นคนไปเคลียร์ทั้งหมด เวลาคุณสิริเรียมมีคุณราจิต (แสง-ชูโต) มาเข้า เราก็รู้เรื่องทั้งหมด วันหนึ่งคุณราจิตไม่วาเข้าเราก็รู้ก็ เพราะเราเห็นเพียงแต่ไม่ไปยุ่งเรื่องส่วนตัว แดรายละเอียดต่างๆ เราก็ตอบแทนใครไม่ได้ เพราะวาเราเรื่องของตัวเองก็เยอะเหลือเกิน”

“ตัวเขาเองไม่ได้มาร่ำลาอะไรเลย เพราะเราอยู่เมืองนอก ส่วนใหญ่มันเป็นขั้นตอนการทำงานของเราที่มงานซะมากกว่า ดูแล้วเรื่องความใกล้ชิดเรื่องส่วนตัวตอนนั้นที่เจอกันมาก ก็คือทำรายการ เกมแกลง คุยกัน คอผมเวลาทำงานอยู่กับใคร ก็จะได้อยู่ใกล้ชิดเหมือนแก๊งสามช่า ก็เจอเจอกันทุกๆ ทุกสัปดาห์ แต่กับคุณสิริเรียมไม่ได้เจอกันตั้งแต่เกมแกลง แต่ก็รู้สึกเป็นห่วงเขา เพราะวาคนอยู่ในวงการเดียวกัน ออกไปมันคงไม่ธรรมดา ความมันเป็นยังก็ยังไม่ออก เพราะไม่ใช่ชีวิตเรา เราก็มีเรื่องที่จะต้องทำเยอะ”

“ถามว่ารูล่วงหน้ามั้ย รายละเอียดตรงนี้อีกหลายเรื่องเราก็ไม่รู้เหมือนกัน ส่วนใหญ่เป็นขั้นตอนการทำงานหรือเปล่า ไม่ค่อยได้เจอกันหรือวาจะเกรงใจเราด้วย หรือวาจะมีเรื่องความที่จุกจิกไปแล้วไปเลย เวลาที่จะต้องสรุปยังไปก็ยังมีเรื่องที่จะต้องทำอย่างไร”

“ส่วนเรื่องผลกระทบต่อรายการมีมัย ก็ไม่ได้กระทบเป็นเรื่องใหญ่ เพราะตัวตายตัวแทนเดี๋ยวนั้นมันหาอยู่ ตัวรายการมันเป็นตัวหลักไปแล้ว แต่ตัวเขาเองก็ไม่มีอะไร อยางที่เราให้ฟัง ถาเป็นเรามาอยู่ในวงการแล้วเจอเหตุการณ์ที่จะต้องไปก็ต้องตัดสินใจอยางนี้เดี๋ยวนั้นเหมือนกัน ถาถูกหรือผิดมันตอบแทนไม่ได้ แต่ขอเรามาที่ตอวาเราก็ไป จะสรุปอยางไรก็จะหาข้อตอบที่มงาน ก็คงยังต้องทำงานกันต่อไป เราเองก็ยังคงมีงานใหญ่ที่จะต้องทำ”

ผมไม่เคยได้รับการติดต่อจากอีกฝ่าย บอกไม่โกรธและไม่รอให้กลับมา กลับรู้สึกโลงที่สลัดขาวฉาวที่เคยกักกันหลุดพ้นไป จากตัว

“ถามว่าพอคุณสิริเรียมไปแล้วได้รับการติดต่อบ้างมัย ป่านนี้เขาคงไม่แล้วมัย เห็นที่มงานเล่าให้ฟังว่า เขาให้ขาไปว่า ผมคงจะต้องโกรธ ตรงนี้ผมยังไม่ได้อานข่าวเลยนะ เพราะกลับมาก็มีหลายเรื่องที่ยังทำไม่เสร็จ เขาเป็นวาใช้ตัวางจะกัน ส่วนจะโกรธหรือไม่โกรธ คือตอนนั้นมันมีหลายเรื่องมากที่จะต้องทำ ทั้งปลายปี ทั้งฝั่งรายการ เดียววันพฤหัสบดีผมต้องบินไปสิงคโปร์ไปลอนร่าวัล เอเชียน เทเลวิชั่น อวอร์ด 2009 อีก มันั้นเรื่องใหญ่กว่าเยอะแยะมากมาย ส่วนเรื่องบุคคลก็เป็นเรื่องของคนในครอบครัว ที่เราจะต้องดูแล ไม่วาจะเป็นคุณมยุราหรือแก๊งค์สามช่า”

“จะรอคุณสิริเรียมมัย โอ้ย! งานคงต้องเดินต่อไปมากกว่า แล้วเดี๋ยวนีเราทำงานกันแบบคคะ่างงาน มีที่มีมอร์ดีบริหารในการตัดสินใจ ไม่ใช่มผมคนเดียว ถาผมได้วางใครแทนไว้มัย เราก็คิดกันหลายทาง แต่หนึ่งไม่แทนเพราะวามันไม่ทัน สองต้องมีตัวแทน แต่การรอเขากลับมา เท่าที่ผมได้ฟังรายงานมีโอกาสจะไม่กลับ ก็ไม่เป็นที่ไหนใจเขาจะ แต่ถาอย่างวามจะไคเป็นไปสักทีว่า ความจริงมันก็ปรากฏวาเราไม่เกี่ยว ก็ขอขอบคุณคนที่เขาใจ ถาผมวาเราเห็นใจเขามัก็เห็นใจ เห็นใจงานมัยก็เห็นใจ ก็ต้องแก้ไขกันไป”

ไม่รออดีตพิธีกรสาว ค้นหาคิดกลับมาคงไม่มีพื้นที่เหลือให้ทำงานอีกต่อไป

“ถาเขากลับมามีจะร่วมงานกับเวิร์คพอยท์ได้มัย ก็ต้องดูเวลาตอนนั้นว่ามันสายไปหรือเปล่า ผมวาการแข่งกันตอนนั้นมันสูง แล้วเด็กรุ่นใหม่ก็เยอะ ผมกะทั้งตัวผมเองวาวิงไม่ทัน ก็คงมีคนที่แข่งเรา แข่งไปไม่ไหววาเราไม่เก่งนะ แต่มันมีคนมาทำแทนพื้นที่ของเราไปแล้ว พื้นที่ก็วาจะไม่มีแล้ว ก็นาล้าปากใจ ก็เหมือนคนที่อยู่ในวงการละครแล้วหลุดออกไป นางเอกใหม่ก็จะเขามา ถาเขากลับมาพูดตรงๆก็ไม่มัยทาง พื้นที่ก็จะน้อยลงเรื่อยๆ”

“แล้วตอนนี้เวิร์คพอยท์ไม่ได้มีสิริเรียมอยู่คนเดียว ถาผมวาเห็นใจมัย เห็นใจเขา แต่ถาผมวาเห็นใจตัวเองมัยก็เห็นใจด้วย เรื่องน้อยใจเขาไม่มีเลย เพราะงานผมเยอะมาก ถาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องเสียใจหรือน้อยใจ ไม่วาจะคิดไป ก็ต้องแก้ไขกันไม่มากกว่า เพราะไปนี่ง มีเรื่องที่มีดหวังในเรื่องของงาน บุคคลในบริษัทลาเขาออกเยอะ หุ่นขึ้นหุ่นลงก็เยอะ มีเรื่องเยอะมาก คือเรื่องนี้เป็นแค่เรื่องหนึ่งที่จะต้องหาทางแก้ไขกัน ต่อไป ”

คุยว 9 รายการที่ผลิตโดยบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ ได้เข้าชิงรางวัล “เอเชียน เทเลวิชั่น อวอร์ด 2009” ที่ประเทศสิงคโปร์ คาดหวังน่าจะไครรางวัลกลับมาเขชมอยางน้อย 2 รางวัล

“เรื่องของรายการปีนี้จะมัย เพราะเราเข้าชิงถึง 10 รางวัลทั้งประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือวุ๊ดดี (วุ๊ดดี มลินทจินดา) เขาก็ชิงสาขาพิธีกร แต่ผมบังเอิญก็เข้าชิงเหมือนกัน และก็ไครรางวัลมา 2ปีซ้อน ถือวาเป็นครั้งแรกของเอเชียที่เราได้ตำแหน่งพิธีกร แต่ปีนั้นสมมติไคไม่ไค อยางน้อยขีหนูขีหม่าไคได้ตำแหน่งรอง คือเราติดหนึ่งใน 5ก็ถือว่าเก่งแล้ว”

“ส่วนอีก 9 รางวัล น้อยขีหนูขีหม่าไคจะได้สัก 2 รางวัล ไม่น่าจะ1 น่าจะมีโอกาส ที่ได้เข้าไปมีดุ้น (ชะชะช่า) ด้วย ถาไคได้ไคไคโลกกลมเลย หม่า (จุกจุก) หมองเลยนะ(หัวเราะ) วงษ์คำเหลาจะต้องสะเทือนเลยนะ ถาไคได้ชิงมาจริงจวาระเปิดแ่ แต่วารายการที่เหลือกจะมีหลายกะปูกอู๊ญ ยอดม軒น้อย เก่งยกทอง และกียกลสมย 4 อันนี้ติดในรายการเกมส อีก 3 อันติดในรายการเด็ก ถาเกิดให้คิดไคน่าจะชิงกันเอง ที่เหลือน่าจะเป็นรอง แต่ไม่เป็นที่ไรยังก็ขอให้เป็นเรา ถาไคจะรีบแข่งจวาวไคไคหนีจากโนนเลย”